

หนังสือแนะนำ ประจำสัปดาห์

หอสมุดกลางขอแนะนำหนังสือใหม่สาขาวิชาต่างๆ

#พร้อมให้บริการยืมแล้ววันนี้!



เลขเรียกหนังสือ : 371.2 อ354ก 2564

เอกสารค่าสอบวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา เล่มนี้ เขียนโดย อินทิรา รอบรู้ เนื้อหาสาระในเอกสารฉบับนี้มุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีสาระเบื้องต้นที่เป็นองค์ความรู้ทั่วไปที่นักศึกษาควรทราบเพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม โดยมีสาระความรู้ครอบคลุมในเรื่องของหลักการ และแนวคิด

เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางการทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และการวิเคราะห์การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยและต่างประเทศ เหมาะสำหรับ อาจารย์ นักศึกษาวิชาชีพรู้ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษา

เลขเรียกหนังสือ : 371.33072 อ354ต 2564

ตำราการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา เล่มนี้ เขียนโดย อินทิรา รอบรู้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 13 บท ดังนี้ บทนำ ซึ่งได้กล่าวถึงสภาพการดำเนินการทางการศึกษา บทที่ 2 ศึกษารายงานการวิจัยและปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา บทที่ 3 สื่อการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา บทที่ 4 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา บทที่ 5 วิธีวิทยาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา บทที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บทที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย บทที่ 8 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย บทที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน บทที่ 11 การเขียนรายงานการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา บทที่ 12 การนำเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา และบทที่ 13 ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่อง การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา



เลขเรียกหนังสือ : 330 ป3611ศ 2564

ตำรา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป เล่มนี้ เขียนโดย ปิยะ เพชรสงค์ มีเนื้อหาทั้งหมด 12 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดขึ้นเป็นดุลยภาพ บทที่ 3 ความยืดหยุ่นและการประยุกต์อุปสงค์ อุปทานในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค บทที่ 5 ทฤษฎีการผลิต บทที่ 6 ต้นทุน รายรับและกำไร บทที่ 7 ตลาด และการกำหนดขึ้นเป็นราคาและปริมาณดุลยภาพ บทที่ 8 รายได้ประชาชาติ บทที่ 9 นโยบายการเงินและสถาบันทางการเงิน บทที่ 11 การคลังและนโยบายการคลัง บทที่ 11 การค้าระหว่างประเทศและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ และบทที่ 12 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่อง เศรษฐศาสตร์



ติดตามการประชาสัมพันธ์หนังสือแนะนำได้ที่



<https://www.facebook.com/arc.nstru>



<https://arc.nstru.ac.th/>

สามารถติดต่อขอยืมได้ที่ หอสมุดกลาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช